



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "วิจิตร"อ้อล้าแก้อี"รัฐมนตรีศธ." ฝากพัฒนา3หมื่นครูไว้รู้ดีป.ตรี

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนอ้อล้าจากจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ว่า ได้ฝากให้คุรุสภาเร่งพัฒนาบุคลากรประจำการให้มีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ เพราะปัจจุบันมีครูที่ไม่จบปริญญาตรีประมาณ 30,000 คน และมีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิปะมาณ 30,000 คน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารกับศึกษานิเทศก์ที่ล้กลั่นกันอยู่ โดยศึกษานิเทศก์จบปริญญาโท แต่ผู้บริหารจบปริญญาตรี จึงต้องพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารให้จบปริญญาโท

"ผมได้ฝากคุรุสภาดูแลเรื่องคุณภาพการบริการ เพราะเมื่อยกล้านะวิชาชีพครูให้สูงขึ้น ประชาชนก็หวังว่าครูจะให้บริการที่ดีแก่บุตรหลานของตน และทำให้การศึกษาดีขึ้น พร้อมกันนี้ ผมขอให้คุรุสภาดูแลเรื่องการผลิตครูใหม่ ซึ่งได้ผลิตครูหลักสูตร 5 ปี และจะจบการศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 จึงขอให้คุรุสภาติดตามผลว่าเมื่อจบเป็นครูแล้วผลเป็นอย่างไร และจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้การผลิตครูเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยดั่งดูคนดีคนเก่งมาเรียนครู เมื่อเรียนจบแล้วชัดเจนว่าจะได้ครูที่มีคุณภาพดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่" นายวิจิตรกล่าว

นายเสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติผ่อนผันให้วิทยากรสอนศาสนาอิสลามซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ปรับสถานภาพจากตำแหน่งวิทยากรสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพนักงานราชการ หรือครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ แต่มีเงื่อนไขจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายใน 3 ปี ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ ศธ.จะมีทุนการศึกษาให้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัย 5 แห่ง

หน้า 26